

นโยบายการใช้คุกกี้

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ หยูวันต้า (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” “เรา”) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้งานของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายการใช้คุกกี้นี้จะอธิบายความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ การลบ และการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กเพื่อจัดเก็บข้อมูล โดยจะติดตั้งลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน (เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น) ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา เพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลเส้นทางการใช้งานอินเทอร์เน็ต ข้อมูลพฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ การตั้งค่าภาษา รวมถึง ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน และความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารของท่าน

เราใช้คุกกี้อย่างไร

เราใช้คุกกี้เพื่อส่งเสริมประสบการณ์และความพึงพอใจของท่านต่อการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา ซึ่งรวมถึงการให้บริการฟังก์ชันพื้นฐาน การจัดการเข้าสู่ระบบของท่าน จัดจำลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ พฤติกรรม ความชื่นชอบ และความสนใจของท่าน ช่วยให้เรารับว่าคุณเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อที่เราจะสามารถส่งมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของคุณ

เราใช้คุกกี้ประเภทใดบ้าง

เราใช้คุกกี้ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

ประเภทของคุกกี้	รายละเอียด
คุกกี้จำเป็น (Necessary Cookies)	คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อให้ท่านสามารถเรียกดูเว็บไซต์ของเรา และใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ภายในเว็บไซต์ได้
คุกกี้วิเคราะห์/ประสิทธิภาพ (Analytics / Performance Cookies)	คุกกี้เหล่านี้รวบรวมข้อมูลของท่านเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเรา เพื่อทำความเข้าใจ และเพื่อเก็บสถิติและพฤติกรรมการท่องเว็บของท่าน
คุกกี้ฟังก์ชัน (Functionality Cookies)	คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์ของเราจดจำการตัดสินใจของท่านในอดีต เช่น ภาษาที่ท่านเลือกใช้ เป็นต้น
คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Marketing Cookies)	คุกกี้เหล่านี้ติดตามพฤติกรรมในระบบออนไลน์ของท่าน เพื่อช่วยให้ผู้โฆษณาแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องมากขึ้น หรือเพื่อจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นโฆษณา

ท่านสามารถจัดการคุกกี้ได้อย่างไรบ้าง

ท่านสามารถลบและปฏิเสธการเก็บคุกกี้ได้ตลอดเวลา โดย **การตั้งค่าการใช้งานการจัดเก็บคุกกี้** หรือศึกษาตามวิธีการที่ระบุในแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้อยู่ เช่น

- [Chrome](#)
- [Internet Explorer](#)
- [Firefox](#)
- [Safari](#)

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไข ณ เวลาใดๆ เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิทธิต่างๆ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้จาก **นโยบายความเป็นส่วนตัว** ที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ www.yuanta.co.th